



บทที่ 484
คำถามที่ไม่มีคำตอบ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในปัจจุบัน ปี ค.ศ. 2023 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ แตกต่างจากเมื่อ 50 ปีก่อนเป็นอย่างมาก หลายๆ อย่างที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา หากถามผู้คนปัจจุบันเมื่อ 50 ปีก่อน แทบทุกคนรวมทั้งตัวลูกด้วยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันเป็นไปได้หรือ เป็นได้แค่ภาพยนตร์ประเภท sci-fi เท่านั้น

ทุกวันนี้ คนรุ่นลูกรุ่นหลานพวกเรามีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากรุ่นปู่ย่าตายายเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเรื่องเล็กที่สุดคือ การอ่านหนังสือพิมพ์ ลูกเชื่อว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้อ่านหนังสือพิมพ์น้อยมาก เพราะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ข่าวจะถูกส่งไปยังทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ภายในชั่วพริบตา บางข่าวก็มีการถ่ายทอดสดและมนุษย์ทั่วโลกก็สามารถรับทราบข่าวเหล่านั้นแบบทันที หรือ real time เลยทีเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการรับข่าวสารต่างๆ และอะไรต่อมิอะไรอีก 108 อย่างก็แค่ gadget ชิ้นเล็กๆ ในมือเราเท่านั้น โทรศัพท์มือถือถือนั่นเอง! กว่าจะรออ่านหนังสือพิมพ์ข่าวก็ช้าไปแล้ว 1 วัน ดังนั้น เราจึงเห็นหนังสือพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ต่างต้องปิดตัวลงเพราะผู้อ่านมีจำนวนน้อยลงๆ

แต่ผู้อ่านวัยอย่างลูกก็ยังคงมีอุปนิสัยในการอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกวัน แม้ว่าข่าวต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นั้น ลูกจะทราบจากมือถือของลูกแล้วก็ตาม 😊

มีสิ่งหนึ่งที่ลูกสังเกตมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วในหนังสือพิมพ์ทุกภาษา นั่นคือ ข่าวที่หนังสือพิมพ์จะตีพิมพ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวในทางลบมากกว่าข่าวในเชิงบวก ลูกเคยถามคนในแวดวงคนผลิตหนังสือพิมพ์ในเรื่องนี้ ได้รับคำตอบว่า ถ้าหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์แต่ข่าวดีๆ เรื่องน่าชื่นชม ข่าวในเชิงบวก จะขายไม่ออก แต่ข่าวที่เป็นเรื่องแรงๆ เรื่องที่สังคมให้ความสนใจ ยิ่งถ้าเป็นข่าวในเชิงลบ คนจะชอบอ่าน บางครั้งมีเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญ หนังสือพิมพ์ล้นพาดหัว ขายเกลี้ยงเลย!!

อ้อ!

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะใน 2 เดือนที่ผ่านมา มีสงครามเกิดขึ้นใน 2 ภูมิภาคของโลก ครั้งแรกในเดือนก.พ. 2022 ที่แถบยุโรปและครั้งหลังสุดในต้นเดือนต.ค. 2023 ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง ที่ตะวันออกกลาง อันที่จริงนอกจากสองกรณีนี้แล้ว ในโลกของเราก็มีสงครามเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ใน 2 กรณีนี้จะเป็นที่สนใจของทั้งโลกเลยทีเดียว

ลูกไม่ขอมองสงครามสองกรณีนี้ในมุมทางการเมืองหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดสงคราม ลูกมองสงครามทั้งสองกรณีนี้ในแง่มุมมองมนุษย์ข้ามมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าฝ่ายไหนจะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งก่อน หรือมูลเหตุที่ทำให้ไม่ผู้เริ่มสงครามจึงต้องการทำสงครามกับอีกฝ่ายหนึ่ง ลูกติดตามข่าวสงครามทั้งสองมาด้วยความสนใจและมีคำถามเกิดขึ้นในใจเหมือนกันทั้งสองกรณีว่า “ทำไมมนุษย์จึงมีความเกลียดชังมนุษย์ด้วยกันขนาดนี้?”



สมัยก่อนลูกชอบดูภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ Animal Planet และพอจะสรุปได้ว่าสัตว์ต่างๆ ที่สู้กันหรือทำร้ายกันเกิดจากสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์นั้นๆ คือ

1. ฆ่าเพื่อกินเป็นอาหาร เช่น สิงห์โตหรือเสือฆ่ากวาง เพื่อกินเนื้อกวาง เป็นต้น
2. แย่งความเป็นเจ้าถิ่นกัน อย่างสิงห์โตตัวที่เป็นจ่าฝูง จะไม่ยอมให้สัตว์อื่นเข้ามาป้วนเปี้ยนในถิ่นของมันเป็นอันขาด
3. แย่งตัวเมียกัน เราจะเห็นสัตว์ตัวผู้หลายๆ ชนิดสู้กันจนบาดเจ็บหรือตายไปข้างหนึ่งด้วยเหตุผลคือ “นางของข้า ใครอย่าแตะ”

นี่คือ 3 สาเหตุหลักๆ ที่สัตว์ทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ตัวอื่น เราจะไม่เห็นแพะฆ่าแกะ กวางฆ่าแมว ยีราฟฆ่ากระทิง เป็นต้น

แต่ในการทำสงครามกัน มนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองด้วยความเคียดแค้น ความเกลียดชังกัน ฆ่าฆ่าแล้วจะนำมนุษย์ที่ถูกฆ่ามากินเป็นอาหารเหมือนอย่างสิงห์โตฆ่ากวางเลย แล้วลูกก็ถามตัวเองอีกว่า

“ทำไมมนุษย์จึงมีความเกลียดชังมนุษย์ด้วยกันขนาดนี้” เป็นคำถามที่ถามได้ แต่คงไม่ได้รับคำตอบจากใครที่น่าเศร้าใจที่สุดคือ ประเทศทั้ง 4 ที่กำลังทำสงครามกัน รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่ช่วยกันสนับสนุนสงครามอยู่เบื้องหลังกันนั้น ผู้นำของประเทศเหล่านั้น ทั้งหมดต่างนับถือศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวกัน!

ลูกเห็นผู้นำหลายคนในประเทศเหล่านั้นต่างแสดงภาพพจน์ว่าเป็นคนที่มีพระเจ้า แต่ในการเป็นผู้นำ พวกเขาจะต้องแสดงความเป็นผู้นำ มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เด็ดขาด ต้องเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้ ยิ่งถ้าสามารถฆ่าประชาชนของอีกฝ่ายหนึ่งได้มากเท่าไร ก็หมายถึงชัยชนะของเขาและประเทศของเขามากเท่านั้น

ลูกวิเคราะห์แบบเป็นส่วนตัว ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการที่ไหนก็ได้ 😊 ว่า

สงครามทุกสงครามของมนุษย์ เกิดจากความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความลุ่มแก่อำนาจ ความมีอีโก้ และ عدمมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

จะมีไหมในโลกนี้ถ้าประเทศหนึ่งถูกรุกรานจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ ผู้นำของประเทศนั้นปฏิบัติตนตามพระวาจาบทที่ว่า **“ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย” มัทธิว 5:39** หรืออีกบทหนึ่งว่า **“ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” มัทธิว 22:39**

ลูกยังไม่เห็นผู้นำประเทศใดในโลกที่จะปฏิบัติตนตามพระวาจาสองบทนี้เลย มีแต่จะใช้อำนาจเข้าห้ำหั่นอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเอาชนะและในการสู้รบนั้น ประชาชนตาต่างๆ จะตายไปกี่ศพก็ช่าง

ถ้าว่าการเป็นคริสตชนที่ดีนั้น เราจะเป็นผู้นำที่ดีของประเทศชาติไม่ได้

อาแมน

ลูกขอพร: องค์กรนี้

www.moving-themountain.com

